



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ผู้อำนวยการสมาพันธ์รถไฟไฟเซนเยอรมนีหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกอบรมให้สหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน



ผู้อำนวยการโครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ประจำประเทศเวียดนามของสหกรณ์เยอรมนีและสมาพันธ์รถไฟไฟเซนเยือนไทย หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมือพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านสหกรณ์ระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หวังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยใช้วิธีการสหกรณ์

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการเดินทางต้อนรับ Mr.Christian Albrecht ผู้อำนวยการโครงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ประจำประเทศเวียดนามของสหกรณ์เยอรมนีและสมาพันธ์รถไฟไฟเซน (German Cooperative and Raiffeisen Confederation : DGRV) ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการดำเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมการสหกรณ์ระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสำนักงานของศูนย์ฝึกอบรมการสหกรณ์ระดับภูมิภาคอาเซียน รองรับการจัดฝึกอบรมให้กับประธานฯ กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว พม่า มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงปี 2558 ที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสหกรณ์ในประเทศแถบอาเซียน ในการฝึกอบรมจะเน้นการจัดแบบสหประชาชาติ เปิดโอกาสให้ตัวแทนของสหกรณ์ทุกประเทศได้อบรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และนำไปสู่ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการค้าในอนาคต โดยกรมฯได้เสนอขอรับการสนับสนุนด้านวิทยากรฝึกอบรมและ ความรู้ทางวิชาการจาก DGRV ในรูปแบบของหลักสูตรนานาชาติ ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการ DGRV เสนอที่จะช่วยหาแหล่งเงินที่มาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการสหกรณ์ระดับภูมิภาคอาเซียน และจะมีการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต



รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้อำนวยการ DGRV ยังได้เสนอให้เปิดกว้างในการสนับสนุนให้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ต่าง ๆ ได้มีบทบาทในการทำหน้าที่พัฒนาสหกรณ์และการวางระบบ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ได้ทำหน้าที่ดูแลและพึ่งพากันเอง มากกว่ารอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ของไทยได้ พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงวาระการ ดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่กฎหมายกำหนดให้ทำหน้าที่ 1 ปี อาจส่งผลกระทบต่อระบบการตรวจสอบการ ดำเนินงานของสหกรณ์ที่ขาดความต่อเนื่อง และเสนอให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ให้มีความชัดเจน เพราะจะเป็นผู้ที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความ โปร่งใสและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา และเตรียมแผนในการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ DGRV ในช่วงปลายปีนี้